



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นางสาวก๊ิงแก้ว พลเยี่ยม

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)

**ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เทศบาลตำบลป่าต้อ อำเภอป่าต้อ จังหวัดยโสธร**

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองทางการศึกษา สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ งานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการบุคลากรในองค์กร และเป็นการต่อยอดในการใช้คุณวุฒิทางการศึกษาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าต่อไป หลังจากที่ได้เข้ารับราชการที่ เทศบาลตำบลป่าต้อ อำเภอป่าต้อ จังหวัดยโสธร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ด้วยความต้องการพัฒนาตนเองและต้องการนำคุณวุฒิทางการศึกษามาใช้ลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับในการปฏิบัติราชการ จึงได้สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ จนสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าต้อ อำเภอป่าต้อ จังหวัดยโสธร โดยข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ซึ่งได้จัดสรรเวลาว่างจากการทำงานหลังเวลาเลิกงานและในวันหยุดราชการเข้าไปศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ ทั้งในด้านความรู้และด้านสังคม ซึ่งการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักเพื่อนต่างวัย ต่างสาขาอาชีพ หลากหลายมากมาย เปิดโลกทัศน์ในการเรียนและการทำงานมากขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่กว้างขึ้น เป็นการสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและเข้าใจบริบทในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยนำมาประยุกต์ใช้และนำไปพัฒนากับงานในหน้าที่และองค์กรของข้าพเจ้าเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ ถึงแม้จะเป็นจุดที่พัฒนาจากหน่วยเล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

❖ ขอบขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่สั่งสอนและชี้นำความรู้ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและองค์กร จะเปรียบได้กับการเป็นต้นไม้ที่สามารถแตกแขนงจนต่อยอดเกิดประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และสังคม ต่อไป